



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๒

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เด็กแรกเกิดสัญชาติไทย
ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือน
มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ ๖ ปี
นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขว ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด จำนวน ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน
หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกัลยา บุญกัณฑ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขว



บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแขว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล (ผู้มีสิทธิ)	ชื่อ - สกุล (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ)	เดือนที่ได้รับสิทธิ
๑	นางสาวกชวรรณ มาลาสาย	เด็กชายปภรณ์รัชช สายตา	เมษายน
๒	นางสาววนิดา โทแสง	เด็กชายพรวิษญ์ ฝ้ายบุตร	เมษายน
๓	นางแก้วตา วิเศษรัตน์	เด็กชายณัชพล วิเศษรัตน์	เมษายน

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการศึกษาประเภท 15 วัน

ลำดับที่	ประเภทการลงทะเบียน	จังหวัด	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล เด็กแรกเกิด	ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงทะเบียน	สถานะการลงทะเบียน	วันที่ลงทะเบียน	เดือนที่มีสิทธิ
1	หน่วยรับลงทะเบียน	อำนาจเจริญ	อบต.หนองมะแซว	เด็กชายปกรวิชช์ สายตา	น.ส.ชรรณ มาลาสาย	อปท. บันทึกลับ	24 เมษายน 2568	เมษายน
2	หน่วยรับลงทะเบียน	อำนาจเจริญ	อบต.หนองมะแซว	เด็กชายเพชรวิชัย ผู่ยบุตร	น.ส.วิดา ไทแสง	อปท. บันทึกลับ	25 เมษายน 2568	เมษายน
3	หน่วยรับลงทะเบียน	อำนาจเจริญ	อบต.หนองมะแซว	เด็กชายณัฐพล วิเศษรัตน์	นางแก้วใจ วิเศษรัตน์	อปท. บันทึกลับ	29 เมษายน 2568	เมษายน

ข้อมูล ณ วันที่ ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/2568 10:04